



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกโรงเรียนบ้านทุ่งต้นจิว
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว (ครูชั้นวิฤต)
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ตามที่โรงเรียนบ้านทุ่งต้นจิว ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูชั้นวิฤต) ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูชั้นวิฤต) ได้เสร็จสิ้น และได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูชั้นวิฤต) แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูชั้นวิฤต) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูชั้นวิฤต) รายใด หากปรากฏภายหลังว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรายนั้นจะเป็น สอบคัดเลือกได้ ก็จะไม่มีความสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

(นายยงยุทธ ปัญญาป้อ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งต้นจิว
ประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
บุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูชั้นวิฤต)
ใน โรงเรียนบ้านทุ่งต้นจิว อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	วัน เวลา สถานที่สอบ
01	นางสาวอัยรินทร์ สาครสุขเกษม	1. สอบข้อเขียน ในวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 2. สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 น.
02	นางสาวจิรพร อินดีะ	
03	นางสาวกัลยา ประเสริฐ	
04	นางสาวชุติมา โกมลพยุง	
05	นายประพันธ์ ตุ่น	
06	นางสาวสุจิตรา วิทยาวัฒนากุล	

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

1. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
2. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ
3. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐไปในวันสอบทุกครั้ง
4. ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบภายหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ